
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘   

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ โดยมีรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 

ภายหลังการประชุม นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แถลงผลการประชุม ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร  
สรุปสาระสําคัญว่า ที่ประชุม กนพ. มีมติที่สําคัญ  ๕ เรื่อง ในการขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเตรียมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไป ดังนี้ 

๑. เห็นชอบกิจการเป้าหมายรายพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ ๒ ครอบคลุมพื้นที่ ๔ 
จังหวัด ได้แก่ หนองคาย เชียงราย กาญจนบุรี และนครพนม ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ระดับสูงตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๔/๒๕๕๗ โดยให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) นําเสนอ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (กกท.) พิจารณาและออกเป็นประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต่อไป  
ซึ่งกิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุนในเศรษฐกิจพิเศษทั้งระยะท่ี ๑ ระยะที่ ๒ มีรวม ๑๓ ประเภท โดยแต่ละพ้ืนที่ 
มีเกณฑ์การคัดเลือกในเรื่องอุตสาหกรรมหรือกิจการเป้าหมายแตกต่างกันไปตามศักยภาพของพ้ืนที่ สําหรับในกรณี
ของจังหวัดนราธิวาสใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ขอให้ 
แต่ละจังหวัดเตรียมการให้พร้อมเพ่ือรองรับการลงทุนด้วย  

๒. เห็นชอบการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยผ่อนปรนเงื่อนไขสําหรับผู้ประกอบการ SMEs ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ ลดเงินลงทุนขั้นตํ่าจาก ๑ ล้านบาท 



๒ 
 

เหลือ ๕ แสนบาท อนุญาตให้นําเครื่องจักรที่ใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ 
มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และมอบหมาย สกท. นําเสนอ กกท. เพ่ือพิจารณาเพ่ิมมาตรการผ่อนปรนเง่ือนไข
คุณสมบัติผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริม SMEs ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 

๓. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ทบทวนปรับปรุง
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ตามลําดับความสําคัญ ความจําเป็นเร่งด่วน และความพร้อมของ
โครงการ สําหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกและระยะที่ ๒  

๔. เห็นชอบการจัดสรรที่ดินให้หน่วยราชการใช้ประโยชน์ และให้เอกชน และการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด 
สงขลา และหนองคาย ทั้งนี้ สําหรับจังหวัดสงขลาให้ กนอ. เป็นผู้ดําเนินการ โดยนําแนวทางการพัฒนาพื้นที่  
ซึ่งจังหวัดสงขลาและภาคเอกชนจัดทําไว้มาประกอบการดําเนินงาน และเห็นชอบระยะเวลาการเช่า หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการให้เช่าที่ดิน ทั้งนี้ สําหรับการกําหนดอัตราค่าเช่า มอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับไป
พิจารณาปรับปรุงให้มีความน่าสนใจ และเสนอ กนพ. พิจารณาต่อไป 

๕. มอบหมายสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณา
เปิดจุดผ่านแดน ณ พื้นที่ บ้านป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว และช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี เลขาธิการฯ 
กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ จังหวัดยะลาโดยเทศบาลอําเภอเบตง ได้นําเสนอให้รัฐบาลพิจารณา ๒ เรื่องคือ (๑) ขอให้
ประกาศให้เบตงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ (๒) ให้มีการพัฒนาสนามบินเบตง ซึ่งในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษน้ัน 
ยังไม่อยู่ในกรอบนโยบายที่จะประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ทั้งนี้ไม่อยากให้กังวลว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยพ้ืนที่ใดที่ไม่ได้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศของ กนพ. นั้น รัฐบาลให้ความสําคัญในการ
เข้าไปดูแลเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ซึ่งอําเภอเบตง เป็นส่วนหนึ่ง ของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รัฐบาลได้ให้ความสําคัญและให้งบประมาณในการพัฒนาผ่าน ศอ.บต. อยู่แล้ว สําหรับเรื่องสนามบินเบตงอยู่
ในขั้นตอนการนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อสร้าง โดยขณะน้ีมีการเตรียมพร้อมเรื่องพ้ืนที่และ 
ผ่าน EIA เรียบร้อยแล้ว 


